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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 

ขออนุญาตเรียนวาชีวิตมาไกลเกินฝนไปมากครับ โดยตนเองคิดวาไดมาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  
ก็ถือวาโอเคแลว และคิดวาตนเองจะทํางานในสายวิชาการ ไมคิดวาจะเดินทางในสายบริหารเลยครับ     
ซึ่งตอมาไดรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รองอธิการบดี และท่ีถือวาเปนจุดสูงสุดของชีวิตแลว คือตําแหนงอธิการบดี ขอเรียนอีกวาไมคิดไมฝน
จริงๆ ตองกราบขอบพระคุณผูใหญ พี่ เพื่อน นอง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกทานท่ีใหโอกาสนี้ 
และท่ีเหนืออ่ืนใด คือตําแหนงอธิการบดี เปนตําแหนงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
โปรดเกลาฯ แตงต้ัง ซึ่งหาท่ีสุดมิไดแลวสําหรับชีวิตของคนรับราชการครับ ในขณะเดียวกันตําแหนง คือ
หนาท่ี และหนาท่ีคือความรับผิดชอบ ชวงแรกรูสึกหนักใจพอสมควรเนื่องจากกลัวปฏิบัติหนาท่ีไดไมดี
เทาท่ีควร กลัวนําพามหาวิทยาลัยสูความเจริญไดไมดี แตเมื่อเร่ิมงานของมหาวิทยาลัยท้ังงานเล็ก งาน
ใหญ งานกิจกรรม งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานชุมชน และงานอ่ืนๆ ก็ไดรับความ
รวมมือและความชวยเหลือจากพี่ เพื่อน นอง ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และทองถ่ินชุมชนก็ให
ความรวมมือเปนอยางดีย่ิง จึงมีความรูสึกสบายใจมากขึ้น ท่ีไดเห็นความรวมมือของบุคลากรทุกภาคสวน
ชวยกันคิด ชวยกันทําสิ่งใหมๆ ใหกับมหาวิทยาลัย ชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเจริญรุดหนา
ตอไป ตองขอขอบพระคุณทุกทานครับท่ีใหโอกาส ใหเกียรติ ใหความไววางใจ และใหความรวมมือกับ  
การบริหารงานมหาวิทยาลัยของกระผมท่ีผานมาเปนอยางดีมาก และหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดี
ตลอดไปครับ หากการกระทําของกระผมทําใหบางทานไมสบายใจ ไมถูกใจ กระผมเองตองกราบขออภัย
เปนอยางสูงครับ เพราะเจตนารมณของกระผมไมมีอ่ืนใด นอกจากตองการท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยของ
เราใหเจริญรุดหนาตอไปครับ ไมมีอะไรอ่ืนนอกเหนือจากนี้เลยครับ 



ในสายตาของทาน ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีการเปลี่ยนแปลงไป 

 อยางไร 
 

ในสายตาของผมเองมองงวาในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรของเรามีการเปลี่ยนแปลง
หลายดานครับ เชน 

๑. ดานอาคารสถานท่ี ในชวงระยะ ๓ – ๔ ป มาถึงปจจุบัน จะมีอาคารสถานท่ีมากขึ้น ภูมิทัศน
สวยงามมากขึ้น ชุมชนทองถ่ิน หนวยงานราชการ ภาคเอกชนเขามาใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีอาคาร
หอประชุมมากขึ้น ท่ีสําคัญหลายคนท่ีเขามาในมหาวิทยาลัยของเราสวนใหญบอกวาภูมิทัศนสวยงามมาก
ขึ้น อันนี้ผมไมไดพูดเองนะครับ นักขาว สื่อมวลชน และรัฐมนตรี หลายทานชมมหาวิทยาลัยเรา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงชวงท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (๙- ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ท่ีจังหวัดกําแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยของเราก็ไดรับความไววางใจใหเปนสถานท่ีจัดประชุม ครม.สัญจร  

๒. บุคลากร มีจํานวนมากขึ้น ชวง ๓ – ๔ ป ถึงปจจุบัน เหมือนกันครับ สมัยทานอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ) มหาวิทยาลัยเราไดรับการจัดสรรอัตรามา ๒๐๐ อัตรา ซึ่งก็มีการ
สอบบรรจุเร่ือยมาจนถึงทุกวันนี้ ยังไดไมครบเลยครับ เพราะบางตําแหนงไมมีผูมาสมัคร (โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก) บางตําแหนงยังไมมีผูสอบผานเกณฑ แตเมื่อพิจารณาดูแลวบุคลากรมากขึ้น คือสาย
วิชาการสามรอยกวาทาน สายสนับสนุนสามรอยกวาทานเหมือนกันครับ รวมแลวบุคลากรของเราหกรอย
เกือบเจ็ดรอยคนครับ  

๓. นักศึกษา มีจํานวนมากในภาพรวมขึ้นเชนกันครับ เพราะดูขอมูลจากสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเรา มีนักศึกษา ๙ พันกวาคน เปนภาคปกติ ๗ – ๘ พันกวาคน แตนักศึกษา ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ลดลง เมื่อดูภาพรวม มหาวิทยาลัยเรามีนักศึกษาเพิ่มขึ้นกวาเดิมมากพอสมควร เพราะเมื่อกอน
เรามีนักศึกษา ๓ – ๔ พันคนครับ ท่ีดูตัวเลขหนึ่ง คือนักเรียนในทองถ่ินมาเรียนมากขึ้นครับ หมายถึง 
นักเรียนในจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้น และนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีความสนใจเรียนคณะครุศาสตรมากขึ้น  

๔. หลักสูตร มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น ตามความพรอมและสนองความ
ตองการของทองถ่ินท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
ทานอยากใหมหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร มีพัฒนาการไปทิศทางไหน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวิสัยทัศนท่ีเกิดจากการรวมคิดของประชาคม คือเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ีพึ่งของทองถ่ินและมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน จึงมีความตองการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของเราใหเปนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สนองความตองการของทองถ่ิน ประเทศชาติ และมี
คุณภาพสูประชาคมอาเซียน  



๒. สรางงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยงานวิจัยนวัตกรรม 
และงานสรางสรรค  ทองถ่ินไดนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหามากขึ้น 

๓. มีความรวมมือการบริการวิชาการ วิชาชีพ กับชุมชนทองถ่ินมากขึ้น เพื่อใหชุมชนทองถ่ินมี
ความเขมแข็ง สามารถพึงตนเองไดตามแนวทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. อาจารย นักศึกษา บุคลากร และทองถ่ินมีการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น 

๕. มีความเปนเลิศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยูรวมกันอยางมีความสุข บนพื้นฐานของเหตุและผล โดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง 
๗. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารงานใหเกิด

ประโยชนอยางคุมคามากขึ้น 
๘. มีเครือขายความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยกับทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศมากขึ้น 
 

  


